

# ทับทูน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 6 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4507

หน้า: 1 (ซ้าย), 7

Col.Inch: 54.08 Ad Value: 43,264

PRValue (x3): 129,792

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: BIZ เปิดดีลใหม่ร่วมลงทุนรพ. ไฮซีชันต้นผลงานครึ่งปีหลัง



**BIZ**  
ลุยถล่มทุนรพ.

→→→ อ่านหน้า 7

#BIZ #ทับทูน - BIZ ศึกษาเข้าร่วมลงทุนโรงพยาบาล ขยายรับทรัพย์เพิ่ม หวังชัดเจนในสิ้นปี ขณะที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งคงเป้ารายได้ 80-100 ล้านบาท พร้อมแถมครึ่งหลังปี 2565 ฟอร์มแจ่ม ออกเดอร์สินค้าเครื่องมือทางการแพทย์เข้า เพราะเป็นช่วงไฮซีชัน บิ๊ก "สมพงษ์" มองย้ายเข้า SET เปิดโอกาสลงทุนเข้าลงทุน

นายสมพงษ์ ชินากิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลซิเนส อะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลใหม่เพิ่มประมาณ 1-2 ดีล เพื่อขยายช่องทางสร้างรายรับเพิ่มเติม หลังช่วงที่ผ่านมาธุรกิจได้มีโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยหวังเห็นความชัดเจนบางส่วนภายในปีนี้

## ● ไฮซีชันต้นครึ่งหลังแจ่ม

สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีนั้น เบื้องต้นทาง BIZ ยังคงประมาณการรายได้ที่ 80-100 ล้านบาท หลังจากที่ตั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย อีกทั้งบริษัทยังมีแนวทางในการขยายฐานการให้บริการไปในส่วนของการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการมองหาความร่วมมือกับทางตัวแทน (เอเจนต์) ในการนำผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามารักษาในโรงพยาบาลข้างต้นเพิ่ม

# BIZเปิดดีลใหม่ร่วมลงทุนรพ. ไฮซีชันต้นผลงานครึ่งปีหลัง



» สมพงษ์ ชินากิตติยานนท์

เดิมด้วย

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังปี 2565 บริษัทมองน่าจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาล (ไฮซีชัน) ของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) สินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งธุรกิจยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนทิศทางการดำเนินงานครึ่งปี 2565 บริษัทประเมินว่ารายได้น่าจะเติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ราว 1.5 พันล้านบาท เพราะธุรกิจมีงานในมือ (Backlog) ที่รอส่งมอบเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีโอกาส

ได้รับโครงการใหม่ๆ เข้ามาในช่วงที่เหลือปีนี้เพิ่มเติม

## ● เริ่มเทรต SET

อย่างไรก็ดี ล่าสุดวานนี้ (5 ก.ค.65) ทาง BIZ มีการย้ายมาเข้าเทรตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products&Pharmaceuticals) ซึ่งการย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

"มั่นใจว่าการย้ายเข้าเทรต SET ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างคึกคัก ลดข้อจำกัดในการเพิ่มหน้าหนังกลงทุน โดยที่ผู้บริหารพร้อมเดินทางขยายธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งสร้างรายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เห็นได้จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา แม้จะเผชิญความท้าทายจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ก็ตาม"

สำหรับแผนการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายเดินหน้าเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรอหุ้นรับงานเพิ่มอีกราว 500 ล้านบาท จากการจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และ จากงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) ที่มีกว่า 1,312 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 โดยในปีนี้จะรับรู้รายได้กว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทาง BIZ ยังมีรายได้ประจำจากธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการ รวมถึงทยอยรับรู้รายได้จาก โรงพยาบาล แคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น 65% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างคึกคัก

ด้านการนำฟิชชมนุไพรกัญชง กัญชามาผสมผสานและช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการที่ภาครัฐปลดล็อกกัญชง กัญชา จะช่วยส่งเสริมการใช้ฟิชชมนุไพรทางการแพทย์ให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น 🌿